



ปีที่ 41 ฉบับที่ 127 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

### ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการ

### “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ : เขียนอย่างไรให้จัดพิมพ์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ : เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์” ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ผศ.จตุพร อัศวโสวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ ; เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์” นั้น สืบเนื่องมาจากที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และมุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานเขียนทางวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้แสดงศักยภาพในด้านการแต่งแปล เรียบเรียงตำราทางวิชาการและหนังสืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์หนังสือและตำราที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากหนังสือและตำราเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการสัมมนาในครั้งที่ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ในการนี้ฝ่ายวิชาการได้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมไปยังคณาจารย์ทุกท่านแล้ว ขอความกรุณาให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ส่งแบบตอบรับกลับมาที่ คุณวรรณิ นนทโชติ สำนักงานอธิการบดีชั้น 3 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2556

วันนี้ (18 ธันวาคม 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญผู้ที่เข้าร่วมโครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พ.ศ. 2554 ที่ได้ส่งตำราและหนังสือแล้วนั้นเข้าร่วมประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีชั้น 2

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## สำนักวิทยบริการฯ แจ้งบริการพิเศษสำหรับสืบค้นข้อมูล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งข่าวถึงอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ว่าในขณะนี้ บริษัท บুক โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำการให้มหาวิทยาลัย / สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ / สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge ซึ่งฐานข้อมูลนี้มีประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย / สถาบัน โดยฐานข้อมูลนี้จะเปิดให้ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้

ฐานข้อมูล Sage Knowledge เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e – book) และหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) จำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชาได้แก่ Business and management, Counseling, criminology, Education, Geography, Health and social care, Media and communication, Politics and international relations, Psychology และ Sociology

ผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ <http://knowledge.sagepub.com> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุมิตรา ศรีทรัพย์ ฝ่ายประสานงานฐานข้อมูล โทรศัพท์ 02 – 279 – 3888 หรือ e – mail: [sumitra@book.co.th](mailto:sumitra@book.co.th) , [helpdesk@book.co.th](mailto:helpdesk@book.co.th)

## ขยายเวลาส่งผลงาน โครงการปลูกปัญญาฯ

มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พ.ศ. 2554 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2555 นี้

เนื่องจากระยะเวลาในการกำหนดส่งเดิมนั้นได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ร่วมโครงการรายใดส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงวดที่ 2 จำนวน 5,000 บาท คณะกรรมการจึงได้มีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวและจึงได้มีการกำหนดวันส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เป็นวันที่ 31 มกราคม 2556 หากผู้รับทุนยังไม่ส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ภายในกำหนดวันดังกล่าว จะต้องคืนเงินทุนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญารับทุนตามสัญญารับทุนอุดหนุนฯ ข้อ 6วรรคสอง

บุคลากรที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้รายงานผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่

สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งฉายาสถาบันทางการเมืองประจำปี  
โดยให้ฉายารัฐบาล "ละครคนจน" รัฐสภา "ซอมบี้สไตส์"  
พรรคเพื่อไทย "แดงป๊อด" วาเทะแห่งปี "มีวันนี้เพราะพีให้"

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมตั้งฉายาสถาบันทางการเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ นายนพพล อัครชาติ ประธานการดำเนินงาน ได้แถลงถึงผลการดำเนินกิจกรรม โดยมีฉายาสถาบันทางการเมืองต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้ รัฐบาล ได้ฉายา "ละครคนจน" เนื่องจากนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เอื้อประโยชน์ต่อคนจนมากกว่าคนรวย เช่น นโยบายรับจำนำข้าว นโยบายขึ้นค่าแรง เป็นต้น เหมือนเป็นการแสดงละครที่ต้องสวมบทบาทให้ถูกใจผู้ชม รัฐสภา ได้ฉายา "ซอมบี้สไตส์" เนื่องจากการดำเนินของรัฐบาลในปัจจุบัน ไม่ได้มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง โดยมุ่งแต่ทำงานรับใช้เจ้านาย เสมือนผีซอมบี้ ทางด้านตุลาการ ได้รับฉายา "ตบเด็ก" เนื่องจากมีการใช้อำนาจเกินขอบเขต ก้าวล่วงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ และบ่อนทำลายหลักการแบ่งแยกอำนาจลงอย่างสำคัญ

นอกจากนี้ นายนพพล ยังกล่าวถึงฉายาของพรรคการเมืองที่มีการจัดกิจกรรมว่า พรรคเพื่อไทย ได้รับฉายา "แดงป๊อด" เนื่องจากแกนนำฝ่ายบริหารพรรคเพื่อไทย เกิดอาการป๊อด ทำให้นโยบายต่างๆ ที่เคยสัญญาต่อกับกลุ่ม นปช. ทั้ง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และอื่นๆ ไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควร ทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มเกิดความคลางแคลงใจว่า เจ้าของพรรคเพื่อไทย เป็นแดงแปด หรือแดงป๊อด ส่วนด้านพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับฉายา "หล่อติดหล่ม" เพราะตลอด 1 ปีที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ ยังติดอยู่กับความขัดแย้ง ทั้งเรื่องการสลายการชุมนุม ชายชุดดำ คดีความต่างๆ ซึ่งนับวันคะแนนนิยม ถูกพรรคเพื่อไทยทิ้งห่างออกไป นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทย ได้รับฉายา "แฟนเก็บ" เนื่องจากถึงแม้ในปัจจุบัน พรรคภูมิใจไทย จะมีท่าทีสนับสนุนรัฐบาลอย่างชัดเจน แต่ยังไม่ได้รับไฟเขียวให้เข้าร่วมรัฐบาล จึงต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านต่อไป

องค์กรอิสระ ได้รับฉายา "ไส้ติ่งแตก" เพราะในช่วงปีที่ผ่านมา องค์กรอิสระ อาทิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำตัวเสมือนไส้ติ่งแตก สร้างความวุ่นวายให้กับการบริหารงานของรัฐบาล เพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้ว ยังสร้างความเจ็บปวด ไม่ต่างอะไรกับไส้ติ่งในร่างกาย สำหรับกองทัพ ได้รับฉายา "เล่นเพื่อน" เนื่องจากการแต่งตั้ง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อทวงคืนความเป็นธรรมแก่พวกพ้องของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แสดงให้เห็นถึงการเล่นพวกพ้องกันในกองทัพ ด้านสถาบันตำรวจ ได้รับฉายา "โผอิมพอร์ต" เนื่องบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจทุกตำแหน่ง ต้องได้รับไฟเขียวจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ที่อยู่ภายนอกประเทศ ก่อนเข้ามาดำเนินการ หรือ อิมพอร์ต เพื่ออนุมัติแต่งตั้งภายในประเทศ ขณะเดียวกัน วาเทะแห่งปี 2555 คือ "มีวันนี้เพราะพีให้" ของ พล.ต.ท.ดำรงวิทย์ ฐปการะจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เนื่องจากวาเทะนี้ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมองค์กรตำรวจได้อย่างตรงไปตรงมา และชี้ให้เห็นว่า สังคมไทย เป็นสังคมที่มีโครงสร้างในลักษณะอุปถัมภ์



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

ได้เพิ่มมาอีก 3 ท่าน ดุษฎีบัณฑิต (ดร.) ของมหาวิทยาลัยโดยสภานุมัติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คือ ดร.อภิชาติ วัชรพันธุ์ ดร.ปรีชา ร่วมบ้านโหล๊ะ และ ผศ.ดร.ยินดี เจ้าแก้ว ทั้งสามสำเร็จ ดร.ในสาขา “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ที่มหาวิทยาลัยของเราได้ผลิตขึ้นเป็นรุ่นแรก ภายใต้การกำกับขับเคลื่อนของ ผศ.ดร. เหม ทองชัย รศ.ดร.ไมตรี จันทรา และ ผศ.ดร.ไพศาล นิมสุวรรณ

การได้ ดร. เพิ่มเติมขึ้นงวดนี้ ทำให้ยอดอาจารย์ผู้มีวุฒิปริญญาเอกของเรามีจำนวน 50 ท่านพอดี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยมี ผศ.ดร. ยินดี เจ้าแก้ว เป็น ดร. ลำดับที่ 50 ของมหาวิทยาลัย “มหาชัยสาร” ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของทั้งสามท่าน

ได้เพิ่มมาอีกเช่นกัน การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระพุทธรูปหิรัญนครศิธรธรรมราชวงศ์ที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ยอดปัจจัยล่าสุดคือ 434,600 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินทำบุญของคุณสมชาย ศิลปานนท์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนที่ 50 ของมหาวิทยาลัยถึง 300,000 บาท และเป็นเงินทำบุญของนายธีระ วงศ์สมุทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50,000 บาท โดยการประสานของอาจารย์ณรงค์ นุ่นทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี วันที่ 9 มกราคมศกหน้า อันเป็นคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยก็จะจัดทอดผ้าป่ากันอีกครั้ง (เป็นครั้งที่ 5) จึงขอขอบคุณมาพร้อมขานี้

มาอีกแล้วสำหรับข่าวดีๆ เรื่องของการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้ว 2 รุ่น รุ่นที่ 3 ก็มีตามมาติดๆ คราวนี้เปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่ทั้งบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน สนใจรีบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ สำนักวิเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

วันพรุ่งนี้ (19 ธ.ค.) ขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านร่วมประชุมในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง และก่อนประชุมขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

คุณวรรณวิมล สุทธิสังทร ผากขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานและฝากซองช่วยงานมงคลสมรสของบุตรชาย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในมิตรไมตรีที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมโดยกฤษณาวดี “เครื่องประดับข้อมือ คือการให้ เครื่องประดับจิตใจ คือเมตตา เครื่องประดับคือ เปล่งปิยวาจา เครื่องประดับหุ่นนั้นหนา คือฟังสิ่งมงคล” สวัสดิ์ค๊ะ